
 
-สําเนาคู่ฉบับ- 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี  พ.ศ. 2560 

วันจันทร ์ ท่ี 3  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2560 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 

-------------------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
ผูม้าประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายดุสิต ทุ่งหว้า ประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า ดุสิต  ทุ่งหว้า  
2. นายสําเริง มานะกล้า รองประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า สําเริง  มานะกล้า  
3. นายกิจจา ทอดท้ิง สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า กิจจา  ทอดท้ิง  
4. นายสนทิ ปาวัล สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สนิท  ปาวัล  
5. นายสมหมาย ลาทัพ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมหมาย  ลาทัพ  
6. นายพิทักษ์ มณีโชต ิ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า พิทักษ์ มณีโชติ  
7. นายชาตร ี เอ้ียวสง่า สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ชาตรี  เอ้ียวสง่า  
8. นายสมพาศ กุลรโรจน ์ สมาชกิสภา ทต.ทุ่งหว้า สมพาศ  กุลรโรจน์  
9. นายสมพร สินจรูญศักดิ์ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมพร  สินจรูญศักดิ์  
10. สิบเอกราเหม หีมปอง สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ราเหม  หีมปอง  
11. นางจิตติมา ส่งข่าว สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า จิตติมา  ส่งข่าว  
12. นายเสฏฐะวิชช ์ หมวดจันทร ์ ปลัดเทศบาล เสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอนันต์  หยี่ละงู      ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลําดับ
ท่ี 

ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอรุณ ยังปากน้ํา นายกเทศมนตรี อรุณ  ยังปากน้ํา  
2. นายสัมพันธ์ อาชา รองนายกเทศมนตรี สัมพันธ ์ อาชา  
3. นายสามารถ มานะกล้า เลขานุการนายกเทศมนตรี สามารถ มานะกล้า  
4. นายมานพ หลังเถาะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี มานพ  หลังเถาะ  
5. นางสาวยศสรัล หีมปอง นักบริหารงานท่ัวไป ยศสรัล  หีมปอง  
6. นางสาวพิชชาภา ชะหน ู นักทรัพยากรบุคคล พิชชาภา  ชะหน ู  
7. นายมหดิล ยาหมาย นิติกร มหิดล  ยาหมาย  
8. นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล นักจัดการงานท่ัวไป นภัสนันท์  จินตสกุล  
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         เม่ือท่ีประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาเทศบาล ดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม            
 

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า คณะผู้บริหารเทศบาลและ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันท่ีสภาเทศบาลได้กําหนดเรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของสภา
เทศบาลได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น 
โดยในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วมประชุม จํานวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม   

ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ง
ท่ี 1  ประจําปี พ.ศ. 2560 ตามระเบียบวาระท่ีกําหนดดังต่อไปนี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 1 

 

 นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 เรื่องประธานสภาแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาล แจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ 
          เนื่องด้วยขณะนี้เทศบาลตําบลทุ่งหว้า กําลังจัดโครงการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ประจําปี 2560 ระหว่างวันท่ี 3-5 
เมษายน 2560 ณ บริเวณจุดชมวิวท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย ซึ่งในงานก็มีกิจกรรม
มากมาย ท้ังกลางวันและกลางคืน สําหรับในวันนี้ ก็มีกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 
ระยะทาง 9 กิโลเมตร ซึ่งก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วด้วยดี กระผมก็ขอฝากท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน กรุณาสละเวลามาช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลด้วย  
         สําหรับการประชุมสภาเทศบาลวันนี้  นายอนันต์  หยี่ละงู สมาชิกสภาเทศบาล 
แจ้งขอลากิจ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 

 

 นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

นายชาตรี  เอ้ียวสง่า 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

ประธานสภาฯ  นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม         
ครั้งท่ีแล้ว 

 ต่อไปกระผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 นะครับ  เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้ว  คือ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 
ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 23  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ขอเชิญ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คุณชาตรี  เอ้ียวสง่า ครับ 

 

          ขอบคุณครับ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายชาตรี  เอ้ียวสง่า  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุปผล
การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า จากการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

เม่ือวันท่ี 23  กุมภาพันธ์ 2560   ท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่า
ถูกต้องครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  จึงได้เสนอร่างรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล ดังกลา่ว มาเพ่ือพิจารณารับรองต่อไปครับ 
 

           ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่ีได้ตรวจรายงานการ
ประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจปรากฏว่าถูกต้องนะครับ ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล นําเสนอการตรวจรายงานการประชุมฯ  ครับ 
 

         ขอบคุณท่านประธานครับ  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา  ท่านนายก  
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัย
สามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 23  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  
10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า  ซึ่งรายงานการประชุมท้ังหมด  
มีจํานวน  8 หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันไปนะครับ หน้า 1 – หน้า 8  
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขใน
รายงานการประชุมฉบับนี้  จึงขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมต่อไปครับ 
 

          ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ครับ ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้นําการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมบ้างไหมครับ ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2560 
เม่ือวันท่ี 23  กุมภาพันธ ์2560  โปรดยกมือ...............ยกมือถูกต้อง 
 

           เป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้ให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2560
เม่ือวันท่ี 23  กุมภาพันธ ์2560 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
 
 

 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
 

ประธานสภาเทศบาล  นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา  
ตามระเบียบวาระการประชุม  

          ระเบียบวาระ ท่ี 3.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 8/2560  โดยโอนเพ่ิมในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ โอนลดในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภา ชี้แจง
ข้อระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องครับ 
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นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 

 
 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน ครับ 

 
          ครับเม่ือฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบให้สภาแห่งนี้ทราบแล้ว ก็ขอเชิญฝ่าย
บริหารชี้แจงได้เลยครับ 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอรุณ  ยังปากน้ํา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ขอทําหน้าท่ีชี้แจง
เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 8 ตาม
รายละเอียด ดังนี ้

ตามท่ีเทศบาลตําบลทุ่งหว้าประสบปัญหาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายด้านบริหารบุคคล
ตามมาตรา 35 (ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง ท่ีนํามาจากเงินรายได้ท่ีไม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งจะกําหนด
สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินนั้นไม่ได้) โดยท่ีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ในปีงบประมาณ 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 46 
ซึ่งเกินท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลทุ่งหว้าจึงมีนโยบายปรับลดภาระค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคล ตามหนังสือกรมส่งเสริมได้แจ้งแนวทางปฏิบัติมา จํานวน 3 ฉบับ เรื่อง 
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 โดยสรุปหนังสือท้ัง 3 ฉบับ ให้เยียวยาพนักงานจ้างโดยปรับ
เป็นจ้างเหมาบริการมิให้ปลดออก โดยในเริ่มแรก เทศบาลตําบลทุ่งหว้าได้ปรับลด
พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 10 อัตรา ท่ีหมดสัญญาในวันท่ี 30 กันยายน 2559 ไปเป็น
พนักงานจ้างตามลักษณะงานท่ีสามารถจ้างเหมาบริการได้ โดยได้ค่าตอบแทนคนละ 
7,500 บาท และ 9,000 บาท แล้วแต่ลักษณะงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 สําหรับ ณ ขณะนี้ยังคงเหลือพนักงานจ้างตามภารกิจ 19 คน (ยกเว้น นาย
ประสาน มานะกล้า ยังเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจต่อไปเนื่องจากใกล้จะเกษียณแล้ว) 
และพนักงานจ้างท่ัวไป อีก 4 คน ท่ีสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และ
เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2560 ท่ีผ่านมา กทจ.ได้มีการประชุม โดยมีมติเห็นชอบให้เลิก
จ้างพนักงานตามท่ีได้เสนอไปท้ังหมด และจากท่ีประชุมโดยท่านนายกเทศมนตรีและ
หัวหน้าส่วนได้มีมติในท่ีประชุมว่าจะจ้างพนักงานจ้างตามโครงการ โดยให้ค่าตอบแทน 
พนักงานจ้างตามภารกิจเดิม 11,000 บาท และพนักงานจ้างท่ัวไปเดิม ได้ค่าจ้าง 
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10,000 บาท โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2560 ไว้แล้วนั้น 
แต่ปรากฏว่าเทศบาลฯ มีรายจ่ายบางรายการท่ีเป็นความจําเป็นเร่งด่วน และไม่ได้ตั้ง
งบประมาณในเทศบัญญัติไว้ จึงได้โอนลดงบประมาณค่าใช้จ่ายจากโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของงานต่างๆ ซึ่งเป็นเงินท่ีต้องจ่ายให้กับ
พนักงานจ้างไปบ้างบางส่วน  ในเดือนเมษายน 2560 นี้ มีความจําเป็นท่ีจะต้องจ่าย
ค่าจ้างตามโครงการดังกล่าว ทําให้มีเงินไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายได้ จึงมีความจําเป็นต้อง
โอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย และจะขอโอนลดจาก หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างซุ้มเอกลักษณ์
เมืองสุไหงอุเปเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ 2,600,000.00 บาท 
เนื่องจากแขวงทางหลวงสตูล ได้มีหนังสือแจ้งตอบมาว่าการก่อสร้างซุ้มดังกล่าว อาจ
ทําให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ทาง แขวงทางหลวงสตูล แจ้งให้เทศบาลฯ เปลี่ยนรูปแบบ
เป็นแบบป้าย “ยินดีต้อนรับ” และ “ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ” เท่านั้น โครงการนี้
จึงต้องชะลอไปก่อน  

ต่อไป กระผมจะขอชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 8 ดังนี ้

 

สํานักปลัด 
        โอนเงินเพิ่ม 
 1. ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   รายการ  ค่าใช้จ่าย
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของงานสวัสดิการสังคม 
 งบประมาณอนุมัต ิ                   60,000.00  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                             0.00  บาท  
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                        66,000.00  บาท  
  หลังโอนครัง้นีง้บประมาณคงเหลือ               66,000.00  บาท  
 
 2. ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   รายการ  ค่าใช้จ่าย
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามภารกิจงานของสํานัก
ปลัดเทศบาล 
 งบประมาณอนุมัต ิ                  120,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                             0.00  บาท  
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                      198,000.00  บาท  
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  หลงัโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ             198,000.00  บาท  
 
 3. ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   รายการ  ค่าใช้จ่าย
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          งบประมาณอนุมัต ิ                  480,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                             0.00  บาท  
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                      462,000.00  บาท  
  หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ             462,000.00  บาท  

        โอนเงินลด 

 1. ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ  โครงการก่อสร้างซุ้มเอกลักษณ์เมือง
สุไหงอุเปเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จํานวน 1 ซุ้ม ขนาด 25 เมตร 
 งบประมาณอนุมัต ิ                        2,600,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                   2,600,000.00  บาท                      
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                       726,000.00  บาท  
  หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ          1,874,000.00  บาท  
 

กองช่าง 
        โอนเงินเพิ่ม 
 1. ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่า
ใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนงานของกองช่าง 
           งบประมาณอนุมัต ิ                  240,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                             0.00  บาท  
          งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                       192,000.00  บาท  
  หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ             192,000.00  บาท  
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          2. ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย    
หมวดอ่ืนๆ   รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและจัดทํา
โครงสร้างพ้ืนฐาน (สังกัดกองช่าง) 
          งบประมาณอนุมัต ิ                 108,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                            0.00  บาท  
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                       10,000.00  บาท  
  หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ              10,000.00  บาท  
 

        โอนเงินลด 

 1. ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ  โครงการก่อสร้างซุ้มเอกลักษณ์เมือง
สุไหงอุเปเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จํานวน 1 ซุ้ม ขนาด 25 เมตร 
 งบประมาณอนุมัต ิ               2,600,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                 1,874,000.00  บาท                      
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                       192,000.00  บาท  
  หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ          1,682,000.00  บาท  

 
กองการศึกษา 

        โอนเงินเพิ่ม 
 1. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
รายการ  ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามภารกิจงาน
ของกองการศึกษา 
           งบประมาณอนุมัต ิ                  120,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                    120,000.00  บาท 
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                        12,000.00  บาท  
  หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ             132,000.00  บาท  
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
ท่ีประชุมสภา 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

มติท่ีประชุมสภา 
 

 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

 (ประธานสภาเทศบาล) 
 

 

      โอนเงินลด 

 1. ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ  โครงการก่อสร้างซุ้มเอกลักษณ์เมือง
สุไหงอุเปเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จํานวน 1 ซุ้ม ขนาด 25 เมตร 
 งบประมาณอนุมัต ิ                         2,600,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                    1,682,000.00  บาท                      
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                         12,000.00  บาท  
  หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ          1,670,000.00  บาท  
ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ก่อนครับ 
 
          ขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีความเห็นหรือต้องการอภิปราย
เพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญครับ 
 
            ไม่มี 
 
           เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขออภิปราย ดังนั้น ผมจึงขอมติจากท่ีประชุม
สภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 8 โดยโอนเพ่ิมใน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โอนลดในหมวดครุภัณฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ขอได้โปรดยกมือข้ึนให้พ้นศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ช่วยนับ
จํานวนสมาชิกสภาท่ีให้การอนุมัติด้วย 
 

   - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   10  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ   ไม่มี 
            - งดออกเสียง    1  คน 
                                                     

           จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ อนุมัติให้เทศบาลตําบลทุ่งหว้าโอนเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 8 ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
จากผู้เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ครบั 
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ระเบียบวาระท่ี 4 
  

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

           มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระ
นี้ประการใดอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 

          เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ินนั้น แต่ปรากฏว่าเทศบาลฯ โดยนายกเทศมนตรีตําบลทุ่งหว้า 
ได้ทําการโอนลดเงินงบประมาณ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไปเป็น
จํานวน 3 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 5/2560 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2560 , ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือ
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560 และ ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2560 เนื่องจากมี
ความจําเป็นต้องดําเนินการเร่งด่วน และบางช่วงไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมสภาเทศบาล
ด้วย จึงทําให้ไม่สามารถนําเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมสภาได้ทัน กระผมจึงขอรายงาน
การโอนเงินเพ่ิมลดงบประมาณ ท้ัง 3 ครั้งท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลรับทราบ 
ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
          1.โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้ง ท่ี 
5/2560 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2560 
 
        โอนเงินเพิ่ม 
        กองช่าง 
           ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  
รายการ  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
 งบประมาณอนุมัต ิ                  50,000.00  บาท  
 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                        39,300.00 บาท  
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                        70,000.00  บาท  
  หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ             109,300.00  บาท  
          โอนเงินลด 
          สํานักปลัด 
          ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึก
เวลาเข้าออกงาน 
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  งบประมาณอนุมัต ิ                     9,000.00  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                         9,000.00  บาท   
           งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                           9,000.00  บาท  
   หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ                     0.00  บาท  
           (โดยโอนลดจากหลายรายการ  แต่มีรายการเดียวท่ีโอนลดจาก ครุภัณฑ์
สํานักงานซึ่งเป็นอํานาจของสภาท้องถ่ิน) ซึ่งงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิมดังกล่าว เพ่ือ
ซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลท่ีชํารุดผุพังมีชิ้นส่วนบางอันหลุดร่วงมายังโต๊ะ
ทํางานของพนักงานเทศบาล ซึ่งหากปล่อยไว้ จะเป็นอันตรายได้ จึงมีความจําเป็นต้อง
โอนเงินงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมโดยด่วน 
 

          2.โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 
6/2560 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560 
         สํานักปลัด 

         โอนเงินเพิ่ม  
          ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย  รายการ  โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
“องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถ่ินไทยน้อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ รุ่นท่ี 2 (ตั้งจ่ายใหม่) 
 งบประมาณอนุมัต ิ                             - บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน             - บาท  
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                       200,000.00  บาท  
  หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ              200,000.00 บาท  
 
        สํานักปลัด 
          โอนเงินลด   
          ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการ เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ์
           งบประมาณอนุมัต ิ                  24,000.00  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                    24,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                        24,000.00  บาท  
 หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ                      0.00  บาท  
 ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  รายการ จอรับภาพ ชนิด
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มอเตอร์ไฟฟ้า 
 งบประมาณอนุมัต ิ                    20,000.00 บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                      20,000.00 บาท  
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                          20,000.00  บาท  
 หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ                      0.00  บาท  
           (โดยโอนลดจากหลายรายการ  แต่มี 2 รายการท่ีโอนลดจาก ครุภัณฑ์
สํานักงานซึ่งเป็นอํานาจของสภาท้องถ่ิน) ซึ่งงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิมดังกล่าว เพ่ือ
ดําเนินโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่
สวรรคาลัย ผองท้องถ่ินไทยน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ รุ่นท่ี 2  
(ตั้งจ่ายใหม่) เนื่องจากเป็นโครงการท่ีไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2560 เป็นการปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ด่วนท่ีสุด) ท่ี มท
0808.2/ว2196 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย (ด่วน
ท่ีสุด) ท่ี มท0808.2/ว6203 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2559  
 
         3.โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 7/2560 
เม่ือวันท่ี 8  มีนาคม 2560 
         สํานักปลัด 

         โอนเงินเพิ่ม  
          ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่า
วัสดุ  ประเภท   วสัดุเครื่องดับเพลิง 
 งบประมาณอนุมัต ิ                  35,000.00  บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                    15,000.00  บาท  
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินเพ่ิม                       35,000.00  บาท  
 หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ               50,000.00  บาท  
 
         สํานักปลัด 

         โอนเงินลด 
         ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน รายการ ตู้เอกสารชนิด 2 บานประต ู
 งบประมาณอนุมัต ิ                    12,000.00 บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                      12,000.00 บาท  
 งบประมาณท่ีขอโอนเงินลด                          11,500.00  บาท  
 หลังโอนครั้งนีง้บประมาณคงเหลือ                    500.00 บาท  
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายกิจจา  ทอดท้ิง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 

มติท่ีประชุมสภา 
 

 

 
 

           (โดยโอนลดจากหลายรายการ  แต่มี 1 รายการเดียวท่ีโอนลดจาก ครุภัณฑ์
สํานักงานซึ่งเป็นอํานาจของสภาท้องถ่ิน) ซึ่งงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิมดังกล่าว เพ่ือ
นําไปจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ หัวฉีดน้ํา , สายส่งน้ําดับเพลิงฯ สําหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากขณะนี้เข้าสู้ช่วงฤดูแล้ง จึงจําเป็นต้องมี
อุปกรณ์สําหรับแจกจ่ายน้ําให้ชาวบ้านท่ีแจ้งความประสงค์มา และเพ่ือเตรียมการ
รองรับเหตุอัคคีภัยท่ีอาจเกิดข้ึนไดด้้วย   
 
           ขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีความเห็นหรือต้องการอภิปราย
เพ่ิมเติมบ้างครับ เชิญครับ 
 
           เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน กระผมนายกิจจา  ทอดท้ิง ขอเสริมคําพูดของท่านนายกนะครับ ว่าท่ีจริง การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ินก็จริง แต่ท่าน
นายกก็ได้ชี้แจงแล้วว่า เนื่องจากเป็นความจําเป็นเร่งด่วน หากต้องรอสมัยประชุม
สามัญก็อาจชักช้าไม่ทันการ เลยมีความจําเป็นต้องใช้อํานาจอนุมัติไปก่อน ท้ังนี้ หาก
การโอนลดเงินงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์เพียงแค่บางส่วนไม่หมดท้ังจํานวน ก็เป็น
อํานาจของท่านนายกอยู่แล้ว  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านก็ไม่น่าจะติดใจว่าเป็นการ
กระทําเกินอํานาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตร ี 
          ในการนี้กระผมก็ใคร่ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาล สอบถามความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ว่าเห็นชอบด้วยกับการโอนลดงบประมาณในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ของการโอนเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2560 ใน
สามครั้งท่ีผ่านมาหรือไม่ ขอบคุณครับ 
 
         มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีความเห็นหรือต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมบ้าง
ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบในเรื่องการโอน
เงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2560 ในสามครั้งท่ีผ่านมา ขอได้โปรดยกมือข้ึนให้พ้น
ศีรษะ เชิญเลขานุการฯ ช่วยนับจํานวนสมาชิกสภาท่ีให้การอนุมัติด้วย 
 

   - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   10  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ   ไม่มี 
            - งดออกเสียง    1  คน 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สิบเอกราเหม  หีมปอง 
 (สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 

(นางสาวยศสรัล  หีมปอง) 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 
 
 
 
 

           จึงเป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาแห่งนี้ อนุมัติให้เทศบาลตําบลทุ่งหว้าโอนเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จาก
ผู้เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ครบั 
 
          ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ นอกจากนี้ กระผมขอแจ้ง
ข่าวเรื่องงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ประจําปี 
2560 เพ่ิมเติมนะครับ สําหรับเม่ือเช้านี้ได้แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนไปเรียบร้อยแล้ว  
           ส่วนวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. ท่านอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 
จะมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเรือพาย (ก่อนหน้านั้นท่านจะเดินชมและพบปะ
พ่ีน้องชาวทุ่งหว้า ณ ตลาดทุ่งหว้าก่อน) ช่วงเวลาเปิดงานจะมีการแสดง ปันจักสีลัต , 
รองแง็ง , แข่งเรือคู่พิเศษ , ปลูกต้นสุพรรณิการ์ และรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ
แล้วเดินทางกลับ โดยเทศบาลได้ประสานกับหน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว กองกําลังเทพสตรี 
(ทหารคีรีวง) ให้มาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาของการจัดงาน 
         ส่วนวันท่ี 5 เมษายน 2560 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ตอบรับมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านข้ึนบน
เวทีเพ่ือเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ช่วงพิธีเปิดนี้จะมีการแสดงจากโรงเรียนละงูพิทยาคม 
ในชุดทุ่งหว้าท่าเรือในอดีต เมืองสามวัฒนธรรม 
          ขณะนี้ ณ บริเวณท่าเทียบเรือ มีการจัดนิทรรศการ “วิถีชุมชนคนทุ่งหว้า” 
จากสํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งหว้า , สํานักงานการเกษตร , สภาวัฒนธรรม  และ
การออกบูธของสตูลจีโอพาร์ค (Satun Geopark) ขอเชิญไปร่วมชมร่วมให้กําลังแก่
คณะทํางานกันด้วยนะครับ กระผมมีเรื่องแจ้งเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
 
          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน กระผมสิบเอกราเหม  หีมปอง ขอสอบถามเรื่องป้ายตรวจรับงานจ้างโครงการ
ก่อสร้างของเทศบาล ว่าทําไมไม่มีตัวแทนจากชุมชน เม่ือก่อนมีตัวแทนชุมชนร่วมเป็น
กรรมการตรวจรับด้วย 
 
          ดิฉันขอเรียนชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 
2553 ข้อ 28 “คณะกรรมการตามข้อ 27.. แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอย่างน้อยสองคน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินหรือข้าราชการอ่ืน โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ท่ี
ไดร้ับแต่งตั้งเป็นสําคัญ ในกรณีจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน  จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินสองคน  ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได.้..” ซึ่ง 
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สิบเอกราเหม  หีมปอง 
 (สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

นายกิจจา  ทอดท้ิง 
 (สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

ถ้าจะแต่งตั้งบุคคลนั้นๆ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ในงานท่ีจะต้องตรวจรับ จะเห็นว่า
ระเบียบไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีกรรมการจากภาคประชาชน เทศบาลฯ จึงไม่ได้แต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวเข้าร่วม ประกอบกับ สตง.ก็เห็นด้วยว่าไม่มีความจําเป็นต้องตั้งบุคคล
ดังกล่าว แต่หากท่านสมาชิกเห็นว่าควรจะแต่งตั้ง ก็จะได้นําเรียนผู้บริหาร เพ่ือ
ดําเนินการในโครงการอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
          กระผมขอสอบถามอีกเรื่องนะครับ เรื่องการตั้งชื่อซอยท่ีเจ้าของท่ีดินบริจาค
เพ่ือทําถนน ควรจะตั้งชื่ออะไรดี เพ่ือเป็นการขอบคุณท่ีอุทิศท่ีดินให้นั้น อย่างเช่น ซอย
บ้านครูวิจิตร เศษแอ ตั้งชื่อว่า ซอยสะอาดดี  ซอยบ้านนายดารา  หีมปอง ชื่อว่า ซอย
ดาราพรรณ  กระผมอยากถามความเห็นว่าถนนสายหลังโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ามี 
นามสกุลท่ีบริจาคท่ีดินปากทางเข้าให้ 2 นามสกุล คือ หยีปอง และ สะอาดดี ควรจะ
ใช้ชื่ออะไรดี ระหว่าง ปองสะอาด หรือ หยีสะอาด  
 
          กระผมขอเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านนายชัยวิมล  ยันตาภรณ์ (ข้างมัสยิดกลาง   
ทุ่งหว้า) จํานวน 1 ต้นครับ 
 
          เรื่องชื่อซอยคงต้องสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านแถวนั้นก่อน จริงๆ แล้ว
อยากให้มีชื่อเป็นทางการเช่น ซอยเทศบาล 1 , 2, 3.... แล้วค่อยวงเล็บนามสกุล       
ผู้บริจาคให้ข้างล่างครับ ส่วนเรื่องเสาไฟฟ้า ฝากทางเลขาฯ สภาแจ้งกองช่างให้ด้วย
ครับ 
 
            สําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ดําเนินการมาจนครบ
ทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน
ผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่าของท่านประชุม
กันในวันนี้จนแล้วเสร็จ ผมขอปิดประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ  

 

   ปิดประชุม  เวลา  15.00 น. 
 
 

       
                                                          (ลงชื่อ)      เสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร์        เลขานุการสภาเทศบาล 

                            (นายเสฎฐะวิชช์  หมวดจันทร์) 
                           ปลัดเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงาน
การประชุม  เม่ือ วันท่ี   22   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.2560 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)        สนิท  ปาวัล   
              (นายสนิท  ปาวัล) 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)        ชาตรี  เอ้ียวสงา่           
             (นายชาตรี  เอ้ียวสง่า) 

 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)       จิตติมา  ส่งข่าว 
             (นางจิตติมา  ส่งข่าว) 
 
 
 

 

สภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
เม่ือวันท่ี  26  เดือน พฤษภาคม     พ.ศ.2560      
 
 
 

(ลงชื่อ)        ดุสิต  ทุ่งหว้า             ประธานสภาเทศบาล 
   (นายดุสิต  ทุ่งหว้า) 

 


